

Số: /SGDDT-GDTrH&GDTX
V/v hướng dẫn triển khai thực hiện giáo
dục STEM trong giáo dục trung học từ
năm học 2020-2021

Bắc Giang, ngày tháng 9 năm 2020

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục & Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo.

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông (Chương trình tổng thể, Chương trình bộ môn: Toán học, Khoa học tự nhiên, Tin học, Công nghệ); Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai thực hiện giáo dục STEM¹ trong giáo dục phổ thông, Sở GD&ĐT hướng dẫn một số nội dung, tổ chức, quản lý hoạt động giáo dục STEM trong trường trung học như sau:

I. Mục đích

- Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên về vị trí, vai trò và ý nghĩa của giáo dục STEM trong trường trung học; thống nhất nội dung, phương pháp và các hình thức tổ chức thực hiện giáo dục STEM trong nhà trường;
- Tăng cường giáo dục STEM trong giáo dục trung học nhằm góp phần thực hiện mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018;
- Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và giáo viên về việc tổ chức, quản lý, xây dựng và thực hiện dạy học theo phương thức giáo dục STEM.

II. Một số nội dung, hình thức tổ chức dạy học STEM²

Dạy học STEM nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức khoa học gắn liền với ứng dụng trong thực tiễn. Theo đó, tùy thuộc vào đặc thù của từng môn học và điều kiện cơ sở vật chất, các cơ sở giáo dục có thể áp dụng linh hoạt nội dung, hình thức tổ chức giáo dục STEM; có 03 (ba) hình thức chủ yếu, nội dung và yêu cầu tương ứng như sau:

1. Dạy học một số môn khoa học³ theo bài học STEM⁴

¹ Giáo dục STEM là một phương thức giáo dục nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức khoa học gắn liền với ứng dụng của chúng trong thực tiễn. STEM là viết tắt của các từ Science (khoa học), Technology (công nghệ), Engineering (kỹ thuật) và Maths (toán học). Giáo dục STEM về bản chất được hiểu là trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

² Dạy học STEM là cách thức tổ chức chương trình giảng dạy thực tế có sự tích hợp của khoa học công nghệ, kỹ thuật và toán học

³ Một số môn khoa học gắn với dạy học STEM gồm: Toán học, Công nghệ, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học.

⁴ Bài học STEM là bài học được soạn theo chủ đề tích hợp nội môn hoặc liên môn đề gắn liền với thực tế

1.1. Yêu cầu

- Giáo viên: xác định được các bài học thuộc các môn học có nội dung gắn kết với các vấn đề thực tiễn đời sống xã hội, khoa học, công nghệ trong chương trình giáo dục phổ thông theo hướng tiếp cận tích hợp nội môn hoặc tích hợp liên môn bám sát nội dung chương trình của các môn học nhằm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, đảm bảo thời lượng quy định của các môn học.

- Học sinh: thực hiện bài học STEM chủ động nghiên cứu sách giáo khoa, tài liệu học tập, tiếp nhận và vận dụng kiến thức thông qua các hoạt động học tập để tìm được các giải pháp giải quyết vấn đề, chiếm lĩnh kiến thức, đáp ứng yêu cầu cần đạt của bài học dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

1.2. Quy trình thiết kế: gồm 8 bước

Bước 1: Xác định vấn đề (lựa chọn chủ đề bài học): Căn cứ vào nội dung kiến thức trong chương trình môn học và các hiện tượng, quá trình gắn với các kiến thức đó trong tự nhiên; quy trình hoặc thiết bị công nghệ có sử dụng của kiến thức đó trong thực tiễn... để lựa chọn chủ đề của bài học⁵.

Bước 2: nghiên cứu kiến thức nền, học sinh tìm hiểu những kiến thức liên quan đến lựa chọn (kiến thức trong sách giáo khoa hoặc từ các nguồn tài liệu tham khảo).

Bước 3: đề xuất các giải pháp để giải quyết vấn đề: sau khi đã xác định vấn đề cần giải quyết/sản phẩm cần chế tạo, cần xác định rõ tiêu chí của giải pháp/sản phẩm. Những tiêu chí này là căn cứ quan trọng để đề xuất giả thuyết khoa học/giải pháp giải quyết vấn đề/thiết kế mẫu sản phẩm.

Bước 4: lựa chọn giải pháp tối ưu nhất trong các giải pháp đã đề xuất.

Bước 5: Chế tạo mô hình/sản phẩm theo phương án thiết kế đã lựa chọn.

Bước 6: thử nghiệm và đánh giá mô hình/sản phẩm đã thiết kế.

Bước 7: chia sẻ, thảo luận về mô hình/sản phẩm đã thiết kế.

Bước 8: điều chỉnh thiết kế để hoàn thiện thiết kế ban đầu.

1.3. Tổ chức hoạt động dạy học: tổ chức hoạt động dạy học được thiết kế theo các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực với từng hoạt động cụ thể. Mỗi hoạt động học được thiết kế rõ ràng về mục đích, nội dung và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành. Các hoạt động học đó có thể được tổ chức cả ở trong và ngoài lớp học đảm bảo mục tiêu dạy học của phần nội dung kiến thức trong chương trình. Cách thức tổ chức hoạt động dạy học thường chia thành 5 hoạt động dưới đây:

Hoạt động 1: xác định vấn đề

Giáo viên giao cho học sinh nhiệm vụ học tập chứa đựng vấn đề. Trong đó, học sinh phải hoàn thành một sản phẩm học tập hoặc giải quyết một vấn đề cụ thể với các tiêu chí đòi hỏi học sinh phải sử dụng kiến thức mới trong bài học để đề xuất, xây dựng giải pháp.

⁵ Ví dụ một số chủ đề: Chống sét cho ngôi nhà; sản xuất và kinh doanh sữa chua; thiết kế truyện tranh tuyên truyền bảo vệ thực vật bền vững; làm Siro từ trái cây; ô nhiễm tiếng ồn do phương tiện giao thông vận tải; sản xuất điện năng; phòng chống tác hại của thuốc lá theo cách sáng tạo...

Hoạt động 2: nghiên cứu kiến thức nền và đề xuất giải pháp

Tổ chức cho học sinh thực hiện hoạt động tích cực, tăng cường mức độ tự lực tùy thuộc từng đối tượng học sinh dưới sự hướng dẫn một cách linh hoạt của giáo viên. Khuyến khích học sinh hoạt động tự tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức để sử dụng vào việc đề xuất, thiết kế sản phẩm.

Hoạt động 3: lựa chọn giải pháp

Tổ chức cho học sinh trình bày, giải thích và bảo vệ bản thiết kế kèm theo thuyết minh (sử dụng kiến thức mới học và kiến thức đã có); giáo viên tổ chức góp ý, chú trọng việc chỉnh sửa và xác thực các thuyết minh của học sinh để học sinh nắm vững kiến thức mới và tiếp tục hoàn thiện bản thiết kế trước khi tiến hành chế tạo, thử nghiệm.

Hoạt động 4: chế tạo mẫu, thử nghiệm và đánh giá

Tổ chức cho học sinh tiến hành chế tạo mẫu theo bản thiết kế, kết hợp tiến hành thử nghiệm trong quá trình chế tạo. Hướng dẫn học sinh đánh giá mẫu và điều chỉnh thiết kế ban đầu bảo đảm mẫu thiết kế tạo là khả thi.

Hoạt động 5: chia sẻ, thảo luận, điều chỉnh

Tổ chức cho học sinh trình bày sản phẩm học tập hoàn thành; trao đổi, thảo luận, đánh giá để tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện.

2. Tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM⁶

2.1. Yêu cầu

Giáo viên: lựa chọn hoạt động trải nghiệm STEM có nội dung gắn với việc thực hiện mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông, tạo hứng thú và động lực học tập nhằm phát triển phẩm chất, năng lực và định hướng nghề nghiệp cho học sinh

Học sinh: tích cực học tập nâng cao trình độ, triển khai các dự án nghiên cứu, tìm hiểu các ngành nghề thuộc lĩnh vực STEM.

2.2. Quy trình thiết kế: nhà trường xây dựng nội dung hoạt động trải nghiệm STEM trong kế hoạch giáo dục hàng năm của nhà trường; nội dung mỗi buổi trải nghiệm được thiết kế cụ thể, mô tả rõ mục đích, yêu cầu, tiến trình trải nghiệm và dự kiến kết quả. Chú trọng đến những hoạt động liên quan, hoạt động tiếp nối ở mức vận dụng (thiết kế, thử nghiệm, thảo luận và chỉnh sửa) các hoạt động của bài học STEM trong chương trình, tập trung vào việc giải quyết các vấn đề của thực tiễn xã hội, khoa học và công nghệ.

2.3. Tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM: được tổ chức thông qua hình thức câu lạc bộ, ngày hội hoặc các hình thức trải nghiệm thực tế; được tổ chức thực hiện theo sở thích, năng khiếu và lựa chọn của học sinh một cách tự nguyện. Nhà trường có thể tổ chức các không gian trải nghiệm STEM trong nhà trường; giới thiệu thư viện học liệu số, thí nghiệm ảo, mô phỏng, phần mềm học tập để học

⁶ Hoạt động trải nghiệm STEM là hoạt động có sự tham gia, hợp tác của các bên liên quan như trường trung học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường đại học, doanh nghiệp giúp học sinh được khám phá các ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong thực tiễn đời sống.

sinh tìm hiểu, khám phá các thí nghiệm, ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong thực tiễn đời sống.

3. Đề tài/dự án nghiên cứu khoa học, kỹ thuật⁷

3.1. Yêu cầu

Giáo viên: lựa chọn đề tài/dự án nghiên cứu khoa học, kỹ thuật phù hợp với học sinh hoặc nhóm học sinh trên cơ sở đáp ứng quy định tại Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 32/2017/TT-BGDĐT ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Phát hiện các học sinh có năng lực và sở thích thông qua quá trình tổ chức dạy học bài học STEM và các hoạt động trải nghiệm STEM để bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tham gia nghiên cứu khoa học, kỹ thuật.

Học sinh: tham gia học tập trên cơ sở tự nguyện, có năng lực, sở thích và hứng thú với các hoạt động tìm tòi, khám phá khoa học, kỹ thuật giải quyết các vấn đề thực tiễn.

3.2. Quy trình thiết kế:

Bước 1: Lựa chọn dự án

Giáo viên đưa ra một số gợi ý, định hướng cho học sinh về các lĩnh vực nghiên cứu phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh kinh tế, xã hội của gia đình và địa phương; gợi ý cho học sinh phát triển ý tưởng từ một số dự án đã được thực hiện trước đó. Trên cơ sở những định hướng từ giáo viên, học sinh sẽ tư duy và tìm tòi những ý tưởng, giải pháp mới, gắn liền với thực tiễn cuộc sống, từ đó hình thành nên dự án khoa học, kỹ thuật.

Bước 2: Lập kế hoạch thực hiện

Mỗi dự án khác nhau, mỗi lĩnh vực khác nhau có kế hoạch nghiên cứu khác nhau, cần phân biệt và xác định rõ dự án của học sinh là dự án khoa học hay dự án kỹ thuật để xây dựng kế hoạch nghiên cứu một cách triệt để.

Bước 3: Nghiên cứu tài liệu, xây dựng giả thuyết

Giáo viên hướng dẫn định hướng cho học sinh tìm những tài liệu gì? tìm ở đâu và sắp xếp chúng như thế nào? Giáo viên cũng có thể cung cấp tài liệu và yêu cầu học sinh nghiên cứu, sắp xếp những thông tin có được một cách khoa học (theo dàn ý lập sẵn) nếu những tài liệu đó khó tìm kiếm. Khi muốn lấy thông tin từ tài liệu nào, học sinh cần lưu tên tác giả, tên bài (báo, sách), nơi xuất bản, năm xuất bản, số thứ tự trang tài liệu, ... Sau khi nghiên cứu tài liệu và xây dựng giả thuyết, học sinh sẽ tiến hành viết đề cương nghiên cứu (tổng quan tài liệu) dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Bước 4: Thu thập số liệu, xử lý thông tin

⁷ Nghiên cứu khoa học là một hoạt động tìm kiếm, xem xét, điều tra, hoặc thử nghiệm để phát hiện ra những cái mới về bản chất sự vật, về thế giới tự nhiên và xã hội; Đề tài/Dự án khoa học là một hình thức tổ chức nghiên cứu khoa học do một học sinh hoặc một nhóm học sinh thực hiện dựa trên kiến thức để trả lời những câu hỏi mang tính học thuật, hoặc áp dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề trong hoạt động thực tế.

Giáo viên hướng dẫn học sinh cách thu thập số liệu thực nghiệm, cách xử lý số liệu và phải yêu cầu học sinh ghi chép kết quả thực nghiệm một cách chi tiết, tỉ mỉ và cẩn thận vào một cuốn sổ, gọi là sổ tay thực nghiệm. Việc thu thập số liệu thực nghiệm cần có hệ thống, có quy luật chặt chẽ, nêu ra các yếu tố ảnh hưởng giá trị của số liệu thực nghiệm. Từ tập hợp số liệu thu thập được, giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích bằng toán học thống kê dựa trên cơ sở của lý thuyết xác suất để tìm ra quy luật, công thức chung hoặc tìm ra giá trị thực nghiệm tốt nhất.

Bước 5: Viết báo cáo kết quả nghiên cứu.

Bước 6: Báo cáo và trưng bày sản phẩm.

3.3. Tổ chức hoạt động: dựa trên tình hình thực tiễn, có thể định kì tổ chức ngày hội STEM hoặc cuộc thi khoa học kĩ thuật tại đơn vị, đồng thời lựa chọn các đề tài/dự án nghiên cứu gửi tham gia Cuộc thi khoa học, kĩ thuật cấp trên.

III. Đánh giá dạy học STEM

- Đánh giá việc tổ chức dạy học STEM: Đánh giá vai trò tổ chức, kiểm tra, định hướng trong hoạt động của giáo viên được thể hiện qua kế hoạch (giáo án) và tài liệu dạy học; tổ chức hoạt động học tập cho học sinh; hoạt động học tập của học sinh. Các tiêu chí đánh giá thực hiện theo Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng và Công văn số 74/SGD&ĐT-GDTrH ngày 22/01/2015 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên và xây dựng kế hoạch dạy học.

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh: được đánh giá thường xuyên hoặc đánh giá định kì, thực hiện theo quy định tại Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Sở GD&ĐT

Xây dựng hướng dẫn và tập huấn cho cán bộ quản lí, giáo viên triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học từ năm học 2020-2021.

Chỉ đạo các phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục phổ thông triển khai áp dụng giáo dục STEM trên cơ sở tham khảo tài liệu tại địa chỉ: <http://stem.sesdp2.edu.vn>.

Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện giáo dục STEM của các đơn vị.

2. Phòng GD&ĐT

Triển khai thực hiện giáo dục STEM trong hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 và những năm tiếp theo, tùy theo điều kiện của từng cơ sở, giao chỉ tiêu cụ thể việc xây dựng và tổ chức dạy học STEM, đảm bảo mỗi năm

thực hiện tối thiểu 10 nội dung giáo dục STEM/01 phòng GDĐT với đủ cả 03 hình thức: Bài học STEM, Trải nghiệm STEM và Đề tài/Dự án khoa học.

Tiếp tục tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện giáo dục STEM ở các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc phạm vi quản lý.

3. Các trường trung học phổ thông; các trung tâm GDNN-GDTX

Triển khai thực hiện giáo dục STEM trong kế hoạch giáo dục nhà trường, đơn vị; tùy vào điều kiện cụ thể của nhà trường, mỗi năm xây dựng và triển khai thực hiện tối thiểu 04 nội dung giáo dục STEM đủ ở cả 03 hình thức: Bài học STEM, Trải nghiệm STEM và Đề tài/Dự án khoa học (riêng đối với các trung tâm GDNN-GDTX chỉ khuyến khích mà không bắt buộc số lượng).

Tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên và cán bộ quản lý về giáo dục STEM, xây dựng và thực hiện bài học STEM; kỹ năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm STEM và năng lực hướng dẫn hoạt động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật.

Tổ chức dạy học theo phương thức giáo dục STEM và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện các nội dung trên; hàng năm báo cáo sơ bộ việc triển khai hoạt động giáo dục STEM (*theo phụ lục 1, phụ lục 2 gửi kèm Công văn*) gửi về Sở GD&ĐT theo địa chỉ email: dtmhai@bacgiang.edu.vn trước ngày 20/10; báo cáo kết quả việc triển khai hoạt động giáo dục STEM (*theo phụ lục 3, phụ lục 4 gửi kèm Công văn*) gửi về Sở GD&ĐT theo địa chỉ email: dtmhai@bacgiang.edu.vn trước ngày 31/5. Nội dung này là một trong những nội dung tham gia đánh giá thi đua của các đơn vị cuối năm học. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ với bà Đào Thị Minh Hải, số điện thoại: 0944777477 để được giải đáp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, GDTrH&GDTX.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Bạch Đăng Khoa

Phụ lục 1
Mẫu báo cáo sơ bộ triển khai hoạt động giáo dục STEM
áp dụng với các đơn vị trực thuộc
(Kèm theo Công văn số ngày tháng năm 2020)

SỞ GD&ĐT BẮC GIANG
ĐƠN VỊ.....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày tháng năm 2020

BÁO CÁO SƠ BỘ
Về việc triển khai hoạt động STEM

Kính gửi: Phòng GDTrH&GDTX, Sở GD&ĐT

Thực hiện Công văn số...../SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày/....../2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học từ năm học 2020-2021, Đơn vị..... báo cáo sơ bộ việc triển khai hoạt động giáo dục STEM năm học 2020-2021 như sau:

1. Nội dung và giải pháp triển khai hoạt động giáo dục STEM
2. Thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai hoạt động giáo dục STEM
 - 2.1. Thuận lợi
 - 2.2. Khó khăn
3. Dự kiến một số hoạt động STEM sẽ tổ chức tại đơn vị trong năm học
 - 3.1. Dạy học theo bài học STEM

Tổng số bài học:.....trong đó có.....bài nội môn, cóliên môn, cụ thể *(một số ví dụ)*:

STT	Môn	Lớp	Tên bài/chủ đề	Thời lượng ⁸	Hình thức ⁹	Ghi chú ¹⁰
1	Sinh học	10	Trao đổi chất qua màng tế bào	01	Liên môn Sinh học, Vật lí, Hóa học	Dạy ở môn Sinh học 10
2						
3	...					

- 3.2. Tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM

Tổng số hoạt động trải nghiệm....., cụ thể:

STT	Tên hoạt động	Thời gian tổ chức	Hình thức tổ chức ¹¹

- 3.3. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật

⁸ Ghi rõ dạy trong bao nhiêu tiết học?

⁹ Ghi rõ nội môn hay liên môn, nếu là liên môn thì chỉ rõ môn gì?

¹⁰ Dành cho những bài/chủ đề liên môn ghi rõ giảng dạy môn học nào?

¹¹ Ghi theo mục 2.3 trong Công văn hướng dẫn.

Tổng số đề tài, dự án khoa học kỹ thuật:....., cụ thể:

STT	Tên dự án	Giáo viên hướng dẫn	Hình thức tổ chức ¹²

4. Kiến nghị, đề xuất

4.1. Kiến nghị

4.2. Đề xuất

Nơi nhận:

- Như trên (đề b/c);
-
- Lưu: VT.

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

(Kí và ghi rõ họ tên)

¹² Ghi theo mục 3.3 trong Công văn hướng dẫn.

Phụ lục 2
Mẫu báo cáo sơ bộ triển khai hoạt động giáo dục STEM
áp dụng với các phòng GD&ĐT
(Kèm theo Công văn số ngày tháng năm 2020)

SỞ GD&ĐT BẮC GIANG
PHÒNG GD&ĐT.....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày tháng năm 2020

BÁO CÁO SƠ BỘ
Về việc triển khai hoạt động STEM

Kính gửi: Phòng GDTrH&GDTX, Sở GD&ĐT

Thực hiện Công văn số...../SGDDT-GDTrH&GDTX ngày/....../2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học từ năm học 2020-2021, Phòng GD&ĐT.... báo cáo sơ bộ việc triển khai hoạt động giáo dục STEM năm học 2020-2021 như sau:

1. Nội dung và giải pháp triển khai hoạt động giáo dục STEM
2. Thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai hoạt động giáo dục STEM
 - 2.1. Thuận lợi
 - 2.2. Khó khăn
3. Dự kiến một số hoạt động STEM sẽ tổ chức tại đơn vị trong năm học
 - 3.1. Dạy học theo bài học STEM

Tổng số bài học:.....trong đó có.....bài nội môn, cóliên môn, cụ thể (*một số ví dụ*):

STT	Trường THCS	Môn	Lớp	Tên bài/chủ đề	Thời lượng ¹³	Hình thức ¹⁴	Ghi chú ¹⁵
1							
2							
3		...					

- 3.2. Tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM

Tổng số hoạt động trải nghiệm....., cụ thể:

STT	Trường THCS	Tên hoạt động	Thời gian tổ	Hình thức tổ

¹³ Ghi rõ dạy trong bao nhiêu tiết học?

¹⁴ Ghi rõ nội môn hay liên môn, nếu là liên môn thì chỉ rõ môn gì?

¹⁵ Dành cho những bài/chủ đề liên môn ghi rõ giảng dạy môn học nào?

			chức	chức ¹⁶

3.3. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật

Tổng số đề tài, dự án khoa học kỹ thuật:....., cụ thể:

STT	Trường THCS	Tên dự án	Giáo viên hướng dẫn	Hình thức tổ chức ¹⁷

4. Kiến nghị, đề xuất

4.1. Kiến nghị

4.2. Đề xuất

Nơi nhận:

- Như trên (để b/c);
-
- Lưu: VT.

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

(Kí và ghi rõ họ tên)

¹⁶ Ghi theo mục 2.3 trong Công văn hướng dẫn.

¹⁷ Ghi theo mục 3.3 trong Công văn hướng dẫn.

Phụ lục 3
Mẫu báo cáo kết quả triển khai hoạt động giáo dục STEM
áp dụng với các đơn vị trực thuộc
(Kèm theo Công văn số ngày tháng năm 2020)

SỞ GD&ĐT BẮC GIANG
ĐƠN VỊ.....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày tháng năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ
Về việc thực hiện hoạt động STEM

Kính gửi: Phòng GDTrH&GDTX, Sở GD&ĐT

Thực hiện Công văn số...../SGDDĐT-GDTrH&GDTX ngày .../.../2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học từ năm học 2020-2021, Đơn vị..... báo cáo kết quả việc triển khai hoạt động giáo dục STEM năm học như sau:

1. Nội dung và giải pháp triển khai hoạt động giáo dục STEM
2. Thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai hoạt động giáo dục STEM
 - 2.1. Thuận lợi
 - 2.2. Khó khăn
3. Kết quả thực hiện hoạt động STEM trong năm học
 - 3.1. Dạy học theo bài học STEM

Tổng số bài học:.....trong đó có.....bài nội môn, có.....liên môn, cụ thể:

STT	Môn	Lớp	Tên bài/chủ đề	Thời lượng ¹⁸	Hình thức ¹⁹	Sản phẩm ²⁰
1						
2						
3	...					

3.2. Tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM

Tổng số hoạt động trải nghiệm....., cụ thể:

STT	Tên hoạt động	Thời gian tổ chức	Hình thức tổ chức ²¹

3.3. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật

Tổng số đề tài, dự án khoa học kỹ thuật:....., cụ thể:

STT	Tên dự án	Giáo viên	Hình thức tổ	Kết quả dự

¹⁸ Ghi rõ dạy trong bao nhiêu tiết học?

¹⁹ Ghi rõ nội môn hay liên môn, nếu là liên môn thì chỉ rõ môn gì?

²⁰ Ghi rõ số lượng và tên sản phẩm đã thực hiện (giáo án, video bài học, bài giảng minh họa với video ghi tên đường link trên youtube)

²¹ Ghi theo mục 2.3 trong Công văn hướng dẫn.

		hướng dẫn	chức ²²	thi KHKT (nếu có)

4. Kiến nghị, đề xuất

4.1. Kiến nghị

4.2. Đề xuất

Nơi nhận:

- Như trên (đề b/c);
-
- Lưu: VT.

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Kí và ghi rõ họ tên)

²² Ghi theo mục 3.3 trong Công văn hướng dẫn.

Phụ lục 4
Mẫu báo cáo kết quả thực hiện hoạt động giáo dục STEM
áp dụng với các phòng GD&ĐT
(Kèm theo Công văn số ngày tháng năm 2020)

SỞ GD&ĐT BẮC GIANG
PHÒNG GD&ĐT.....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày tháng năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ
Về việc triển khai hoạt động STEM

Kính gửi: Phòng GDTrH&GDTX, Sở GD&ĐT

Thực hiện Công văn số...../SGDDĐT-GDTrH&GDTX ngày/...../2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học từ năm học 2020-2021, Phòng GD&ĐT..... báo cáo kết quả việc triển khai hoạt động giáo dục STEM năm học như sau:

1. Nội dung và giải pháp triển khai hoạt động giáo dục STEM
2. Thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai hoạt động giáo dục STEM
 - 2.1. Thuận lợi
 - 2.2. Khó khăn
3. Kết quả thực hiện hoạt động STEM tại đơn vị trong năm học
 - 3.1. Dạy học theo bài học STEM

Tổng số bài học:.....trong đó có.....bài nội môn, cóliên môn, cụ thể:

STT	Trường THCS	Môn	Lớp	Tên bài/chủ đề	Thời lượng ²³	Hình thức ²⁴	Ghi chú ²⁵
1							
2							
3		...					

- 3.2. Tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM

Tổng số hoạt động trải nghiệm....., cụ thể:

STT	Trường THCS	Tên hoạt động	Thời gian tổ chức	Hình thức tổ chức ²⁶

- 3.3. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật

Tổng số đề tài, dự án khoa học kỹ thuật:....., cụ thể:

²³ Ghi rõ dạy trong bao nhiêu tiết học?

²⁴ Ghi rõ nội môn hay liên môn, nếu là liên môn thì chỉ rõ môn gì?

²⁵ Ghi rõ số lượng và tên sản phẩm đã thực hiện (giáo án, video bài học, bài giảng minh họa với video ghi tên đường link trên youtube)

²⁶ Ghi theo mục 2.3 trong Công văn hướng dẫn.

STT	Trường THCS	Tên dự án	Giáo viên hướng dẫn	Hình thức tổ chức ²⁷	Kết quả thi KHKT (nếu có)

4. Kiến nghị, đề xuất

4.1. Kiến nghị

4.2. Đề xuất

Nơi nhận:

- Như trên (đề b/c);
-
- Lưu: VT.

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

(Kí và ghi rõ họ tên)

²⁷ Ghi theo mục 3.3 trong Công văn hướng dẫn.